

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên**

I. TÌNH HÌNH

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đã được các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng đẩy mạnh. Nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế, khó khăn như: Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia ở một số địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp liên ngành, xã hội hóa các giải pháp phòng ngừa còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thiếu quyết liệt; tình hình vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến nồng độ cồn diễn ra ở nhiều địa bàn (*từ năm 2020 đến nay, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 31.994 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 21,89% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý*); tình hình tai nạn giao thông có liên quan đến vi phạm về nồng độ cồn còn diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại, hệ lụy nghiêm trọng cả trước mắt và lâu dài cho cá nhân, gia đình và xã hội (*riêng năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 xảy ra 97 vụ, làm chết 23 người, bị thương 70 người*); tại một số địa bàn, tập quán sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, lễ hội, hiếu, hỷ vẫn còn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Từ tình hình trên, công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Phòng, chống tác hại của rượu, bia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với mục tiêu xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, xã hội kỷ cương, văn hóa lành mạnh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Công tác này phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền, giáo dục, nêu gương, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Bảo đảm thực hiện đồng bộ các giải pháp chính trị, pháp lý, hành chính và xã hội, phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp, trong đó đề cao vai trò của đảng ủy xã, phường là lực lượng chủ lực tại cơ sở trong triển khai Nghị quyết. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng và cộng đồng dân cư trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, không lạm dụng rượu, bia. Tập trung phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; đưa việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, Nhân dân về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- 100% đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên đề thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động trong các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

- 100% cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh ký cam kết và thực hiện nghiêm túc “3 không” gồm: không uống rượu, bia trong giờ làm việc và nghỉ trưa; không uống rượu, bia tại nơi làm việc; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết.

- 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện kiểm điểm, đánh giá việc chấp hành cam kết của đảng viên về phòng, chống tác hại của rượu, bia hằng năm, coi đây là tiêu chí bắt buộc trong xếp loại chất lượng đảng viên.

- Giai đoạn 2025 - 2030, giảm tối thiểu 50% số vụ tai nạn giao thông, vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến rượu, bia so với giai đoạn 2020 - 2024.

- 100% cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học trên địa bàn tỉnh tổ chức chuyên đề giáo dục phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung này thành tiêu chí đánh giá nền nếp, kỷ luật trường học.

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia được kiểm tra định kỳ 01 lần/năm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo, buôn bán, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh điểm nóng.

- 100% người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện uống rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác trước khi giao phương tiện cho người điều khiển phương tiện; kiên quyết không giao phương tiện cho người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia tham gia giao thông...).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác này.

Cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nêu gương, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, nhất là cấp xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chuyên đề phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị, cơ sở. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cấm sử dụng rượu, bia trong thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa, khi tham gia giao

thông, trong các cuộc hội họp, tiếp khách... Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng (*tập trung nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, lao động trong các khu công nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số...*); đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả vận động quần chúng, đặc biệt tại địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp. Tập trung tuyên truyền các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; hậu quả, trách nhiệm pháp lý khi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong các lĩnh vực trọng yếu: bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; sản xuất, kinh doanh rượu, bia...

Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, đạo đức, lối sống, hạnh phúc gia đình, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng, tổ chức các mô hình điểm: “Khu dân cư không rượu, bia trong lễ hội”; “Cơ quan, đơn vị văn hóa không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc”; “Gia đình hội viên không uống rượu, bia khi tham gia giao thông”; vận động các gia đình, dòng họ, tổ dân phố, thôn, bản, khu dân cư ký cam kết không sử dụng rượu, bia trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, ma chay, cưới hỏi, lồng ghép trong nội dung hương ước, quy ước cộng đồng dân cư...

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về rượu, bia

Chú trọng việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; quảng cáo rượu, bia trái phép; sản xuất rượu, bia không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, ứng dụng công nghệ trong kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn, công khai hóa các vi phạm và biện pháp xử lý trên các phương tiện truyền thông.

Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về rượu, bia tại địa phương.

Thực hiện xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn theo Chỉ thị số 35/CT-TTg,

ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

4. Siết chặt quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, sử dụng rượu, bia

Rà soát, chấn chỉnh hoạt động cấp phép, đăng ký sản xuất, kinh doanh rượu thủ công, rượu công nghiệp; xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện hoặc vi phạm tiêu chuẩn, chất lượng. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về biển báo, giờ bán, đối tượng không được bán; thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu, bia.

Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa Công an, Y tế, Công thương, Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân cấp xã trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, sử dụng rượu, bia.

5. Thể chế hóa và lồng ghép các tiêu chí phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các chương trình, phong trào của địa phương

Các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đưa nội dung sử dụng rượu, bia sai quy định vào tiêu chuẩn thi đua, bình xét gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Gắn việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát huy vai trò của các tổ chức tự quản ở cộng đồng trong vận động nhân dân ký cam kết không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, không lạm dụng rượu, bia trong sinh hoạt đời sống.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác này.

2. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết thành văn bản chỉ đạo liên ngành, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra tại mục 2 phần II của Nghị quyết này, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh, điểm nóng; báo cáo kết quả thực hiện hằng năm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

- Chủ trì định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, có chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành vi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chủ trì xây dựng chuyên đề tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia phục vụ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát xã hội việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng dân cư; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tổ chức vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phối hợp giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật.

- Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Hướng dẫn đưa nội dung chấp hành pháp luật về rượu, bia vào quy trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

6. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Nghị quyết này phổ biến đến Chi bộ.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng, | (báo cáo)
- Đảng ủy Công an Trung ương, |
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- UB MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

NHCuong/PTH/212

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Trịnh Xuân Trường